

# Recovery sa Wildfire sa Maui

Ano'ng dapat asahan pagkatapos ng Phase 1

Setyembre 21, 2023



***Napakaraming ibinibigay ng Maui sa mundo. Bilang mga panauhin, nagagalak kaming ibalik ang aming suporta.***

Inatasan ng Ahensya ng Pamamahala sa Pederal na Emergency ang EPA na mag-survey, mag-alis, at magtapon ng mga delikadong materyales. Tinutukoy ito bilang Phase 1. Inaalís ng EPA ang mga delikadong materyales na makikita sa surface level, na tinutukoy bilang "light touch." Bagama't inalis ng EPA ang karamihan sa mga delikadong materyal, puwedeng iwanan ang ilang item at pamamahalaan sa Phase 2 ng Mga Inhenyero ng Army Corps ng US (USACE).

Habang binibisita niyo ang iyong mga bahay o negosyo, makakakita ka ng mga palatandaan at marka na nagpapakitang sinuri ng EPA ang ari-arian niyo at natapos na ang Phase 1 (tingnan sa likod ng pahina). Kung hindi ligtas ang mga kundisyon sa ari-arian mo para alisin ng EPA ang mga delikadong materyal, gagawin ang pag-alis sa Phase 2.

Phase 1 -EPA

Re-Entry sa Lāhainā – Maui County

Phase 2 -USACE

Nagpaplano ang County ng Maui ng re-entry at pagbisita sa Lāhainā para pagsama-samahin ang 'ohana (pamilya) para makabalik at mangalap ng mga gamit. Ang County ng Maui ang magpapasya kung kailan ka makakabalik sa ari-arian mo.

***Maaaring may mga delikado pa ring materyales pagkatapos ng Phase 1.***

Maaaring may mga delikado pa ring materyales pagkatapos ng Phase 1. Puwedeng magkaroon ang ari-arian mo ng mga panganib tulad ng hindi matatag na mga istraktura at halamanan, matutulis na metal, nakalantad na mga wire ng kuryente, at abo na may mga nakakalasang sangkap. Pakisunod ang mga tagubilin mula sa Kagawaran ng Kalusugan ng Estado ng Hawai'i ([health.hawaii.gov/mauiwildfires/](https://health.hawaii.gov/mauiwildfires/))



*Isa itong halimbawa ng kung ano ang maaari mong makita kapag bumalik ka sa iyong ari-arian. Maaari kang makaramdam ng pagkabigla, kawalan ng katiyakan, at stress. Maging handa. Sinusuportahan namin ang recovery mo sa prosesong ito.*

Para sa karagdagang impormasyon sa Re-Entry sa Lāhainā, bisitahin ang:

[MauiRecovers.org](https://MauiRecovers.org)



808-539-0555



[R9Wildfiresinfo@epa.gov](mailto:R9Wildfiresinfo@epa.gov)



[epa.gov/maui-wildfires](https://epa.gov/maui-wildfires)

# Mga senyales at markang nagpapakita na sinuri ng EPA ang ari-arian mo



**Puting karatula = na-clear na ang site sa delikadong materyal (HM) at natapos na.**



**Puting pintura or "X" na marka = Walang laman ang mga lalagyan o lalagyan ng HM na iiwan sa lugar at aalisin sa Phase 2.**



**Puting "MT" na marka = Inilipat ang gasolina at naiwan ang tangke sa lugar.**



**Pulang pintura = Lithium battery power walls o photovoltaic equipment.**



**Puting slash na tumatakip sa pulang pintura = Na-clear na lithium battery power walls o photovoltaic equipment.**



**Pink na pintura = Pinaghihinalaang asbestos na naglalalaman ng materyal.**



**Mga orange na symbol (=, X, ↑) sa mga puno = Mga bagay na nakasabit na delikado kapag malakas ang hangin. Lumayo.**



**Orange na pintura = Lokasyon ng septic system, sirang transformer, o delikadong item na iniwan sa site.**



**Asul, pula, orange, o dilaw na survey stake, flagging, o streamer = Potensyal na lugar na sensitibo sa kultura o pag-iingat sa paggamit ng item. Asul na flagging ang pinakanagamit.**